

สำเนา

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน  
 สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  
 วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำเกี๋ยน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยงยุทธ ดีคำวงศ์	ประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ยงยุทธ ดีคำวงศ์	
๒	นายกันหา ณะวงค์	รองประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	กันหา ณะวงค์	
๓	นายไชยรัตน์ ดีอินคำ	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ไชยรัตน์ ดีอินคำ	
๔	นายพัฒน์ คำนนฐี	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	พัฒน์ คำนนฐี	
๕	นางสุภาพ ใจจันทร์	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สุภาพ ใจจันทร์	
๖	นายสันต์ ศรีสีดา	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สันต์ ศรีสีดา	
๗	นางชั้นทอง ดีพิชัย	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ชั้นทอง ดีพิชัย	
๘	นายสุชาติ ดีสุดหล้า	สมาชิกสภาอบต.น้ำเกี๋ยน	สุชาติ ดีสุดหล้า	
๙	ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา	เลขานุการสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา	

ผู้ไม่มาประชุม ผู้ขาดประชุม ผู้ลาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมังกร ดีปินตา	นายก อบต.น้ำเกี๋ยน	มังกร ดีปินตา	
๒	นายสมพงษ์ กันทะ	รองนายก อบต.น้ำเกี๋ยน	สมพงษ์ กันทะ	
๓	นางเมฆขลา ดีปินตา	รองนายก อบต.น้ำเกี๋ยน	เมฆขลา ดีปินตา	
๔	นางธิดารัตน์ คำเฟื่องฟู	เลขานุการนายก อบต.น้ำเกี๋ยน	ธิดารัตน์ คำเฟื่องฟู	
๕	นายประพันธ์ บุญตัน	กำนัน ต.น้ำเกี๋ยน	ประพันธ์ บุญตัน	
๖	นางเกษร พิงธรรม	แพทย์ประจำ ต.น้ำเกี๋ยน	เกษร พิงธรรม	
๗	นายคาค ดีสีใส	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	คาค ดีสีใส	
๘	นายปรีชา ดีสม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔	ปรีชา ดีสม	
๙	นายผ่อง มหาวงศนันท์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	ผ่อง มหาวงศนันท์	
๑๐	นางสุวลักษณ์ สนทิม	ผอ.กองคลัง	สุวลักษณ์ สนทิม	
๑๑	นางอัญชลี ปันทา	นักวิชาการเงินและบัญชี	อัญชลี ปันทา	
๑๒	นายศรรัก รินทร์รัชต์	นักวิชาการพัสดุ	ศรรัก รินทร์รัชต์	
๑๓	นายยศพงศ์ ดีปินตา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	ยศพงศ์ ดีปินตา	
๑๔	นายณรงค์กร ดีสุยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ณรงค์กร ดีสุยา	
๑๕	นายสำราญ สารอินทร์	ประธานชมรม อสม.ต.น้ำเกี๋ยน	สำราญ สารอินทร์	
๑๖	นางพัชรดา สมวงษา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔	พัชรดา สมวงษา	
๑๗	นางธัญชนก ศรีทองสุข	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ธัญชนก ศรีทองสุข	
๑๘	นายโยธิน ดีปินตา	นักวิชาการงานช่าง	โยธิน ดีปินตา	
๑๙	นายศาสตรา สิ้นันตา	ผอ.กองการศึกษาฯ	ศาสตรา สิ้นันตา	
๒๐	นายกุลเชษฐ์ แก้ววี	ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน	กุลเชษฐ์ แก้ววี	
๒๑	นายคำมูล ดีพรมกุล	ประธานชมรมผู้สูงอายุ	คำมูล ดีพรมกุล	

สำเนา

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

.....

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  
ได้เชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมและเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี

๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตามที่นายอำเภออุ้มผาง ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ใน

ครั้งนี้มีเรื่องที่จะพิจารณาหลักๆ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการรับโอนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

การพิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณและเรื่องอื่นๆจะได้พิจารณาตามระเบียบวาระ  
ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ประธานสภาฯ

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ได้สอบถามที่ประชุมจากการตรวจรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้

ตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้ว และได้ปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าทำการองค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำเกี๋ยน มีท่านใดพบข้อขาดตกบกพร่องในการบันทึกหรือจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เสนอ

ต่อที่ประชุมเมื่อไม่มีท่านใดเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงาน

การประชุมดังกล่าวหรือไม่ โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพับศีรษะ

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯ

งดออกเสียง

ประธานสภาฯ

ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ และได้หารือว่ารายงานบันทึกการประชุมดังกล่าวมี

ข้อความตอนใด หรือคำใดๆ ประโยคใดที่ไม่สมควรจะเปิดเผย หรือให้มีการโฆษณาเผยแพร่

ประกาศให้ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ จึง

ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าสมควรให้เปิดเผยโฆษณาได้หรือไม่เพียงใด โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียก

มือขึ้นพับศีรษะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้เปิดเผยได้ทั้งฉบับ ด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯ

งดออกเสียง

ประธานสภา

ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบและได้ลงลายมือชื่อไว้ในรายงานการประชุมเป็นหลักฐาน

และเข้าสู่วาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติค้างพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณารับโอนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างจากกรมทรัพยากรน้ำ(ฝายชะลอน้ำ)

- ๔.๑.๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำเกียนบริเวณบ้านหมู่ที่ ๑ จำนวน ๕ ช่วง
- ๔.๑.๒ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำเกียนบริเวณบ้านหมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ช่วง
- ๔.๑.๓ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำเกียนบริเวณบ้านหมู่ที่ ๓ จำนวน ๕ ช่วง
- ๔.๑.๔ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำเกียนบริเวณบ้านหมู่ที่ ๔ จำนวน ๖ ช่วง

ประธานสภา

แจ้งที่ประชุมทราบว่าคุณสมบัติได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนพิจารณาในการรับโอนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างจากกรมทรัพยากรน้ำในการสร้างฝายชะลอน้ำโครงสร้างใช้กล่องกาเบรียลหรือกล่องลวดตาข่ายใส่หิน ในพื้นที่จำนวนหลายจุดตามลำน้ำเกียน ขอให้ผู้บริหารหรือตัวแทนได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาตามลำดับต่อไป

นายก อบต.

กล่าวต่อท่านประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคุณสมบัติได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำเกียนโดยการสร้างฝายชะลอน้ำโครงสร้างใช้กล่องกาเบรียลหรือกล่องลวดตาข่ายใส่หินขึ้นในพื้นที่จำนวนหลายจุดและต่อมาได้จัดทำเอกสารส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนเจ้าของพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้ำ และนำไปจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๓ โดยผู้รับมอบจะต้องนำไปจัดบริการสาธารณะบริการแก่ประชาชนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าส่วนราชการที่จัดไว้เดิม และผู้รับมอบจะยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางและมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนดไว้ทุกประการ ในวาระนี้จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนได้พิจารณาในการรับโอนสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว และขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

๔.๑.๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำเกียนบริเวณบ้านหมู่ที่ ๑ จำนวน ๕ ช่วงได้แก่ ช่วงที่ ๑ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๗๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๒ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๗๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๓ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๗๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๔ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๗๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๕ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๗๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔.๑.๒ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำเกียนบริเวณบ้านหมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๓ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

๔.๑.๓ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำเกียนบริเวณบ้านหมู่ที่ ๓ จำนวน ๕ ช่วงได้แก่ ช่วงที่ ๑ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๒ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๓ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๔ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๕ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔.๑.๔ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำเกียนบริเวณบ้านหมู่ที่ ๔ จำนวน ๖ ช่วงได้แก่ ช่วงที่ ๑ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๒ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๓ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๔ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๗๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

<p><b>ประธานสภาฯ</b></p>	<p>ช่วงที่ ๕ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๗๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๔ รหัสโครงการ นน.๐๙-๐๔-๔๗๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา</p>
<p><b>นายศรัทธา รินทร์รัชต</b> นักวิชาการพัสดุ</p>	<p>แจ้งที่ประชุมว่าก่อนที่สมาชิกสภาฯจะได้พิจารณาในเบื้องต้นขอให้นักวิชาการพัสดุได้แจ้งเรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับมอบพัสดุที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันให้ที่ประชุมทราบ</p>
<p><b>ประธานสภาฯ</b></p>	<p>แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทธรณ์พัสดุให้เป็นกรณีพิเศษแก่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือทรัพย์สินนั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น</p>
<p><b>ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา</b> (ปลัด อบต.)</p>	<p>แจ้งที่ประชุมว่าเรื่องการรับโอนทรัพย์สินในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาฯที่จะพิจารณาหรือไม่รับโอนตามที่นักวิชาการพัสดุแจ้งระเบียบข้อกฎหมายให้ทราบ ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาตามที่ผู้บริหารเสนอมาและหากมีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมก็ขอเชิญได้ตลอดระยะเวลาที่มีการพิจารณากันอยู่และได้สอบถามปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลว่าในการรับโอนนั้นมีแนวทางเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง</p>
<p><b>ที่ประชุม</b></p>	<p>กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่ได้เข้าร่วมประชุมมา คณะกรรมการกระจายอำนาจแจ้งว่าหากไม่พร้อมทั้งทางด้านบุคลากร งบประมาณหรืออื่นๆก็สามารถชะลอได้ ให้หาทางแก้ไขวางแผนบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานเดิมบริหารจัดการร่วมกันได้ กรณีนี้หากมีการชำรุดเสียหายก็ควรแจ้งให้ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้</p>
<p><b>นายก อบต.</b></p>	<p>ตามปกติ ในส่วนความรู้ความชำนาญเฉพาะในงานที่ต้องอาศัยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงหรืองานทางวิชาการต่างๆหากของท้องถิ่นไม่มีก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเดิมได้ หากรับโอนหรือรับมอบแล้วผู้รับมอบจะต้องนำไปจัดบริการสาธารณะบริการแก่ประชาชนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าส่วนราชการที่จัดไว้เดิมและยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางและมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนดไว้</p>
<p><b>ที่ประชุม</b></p>	<p>นายประพันธ์ บุญตัน กำนันตำบลน้ำเกียนขออนุญาตต่อท่านประธานสภาฯและที่ประชุม ขอให้ข้อมูลตามที่ตนเคยทำงานในกองช่างของหน่วยงานราชการมาส่วนใหญ่เขาจะโอนงานมาให้เจ้าของพื้นที่หลังจากดำเนินโครงการไปแล้วสองปี แต่ถึงอย่างไรเขาก็มีสัญญากับผู้รับจ้างอยู่แล้วถ้าหากมีกรณีจะต้องมาซ่อมแซม</p>
<p><b>ประธานสภาฯ</b></p>	<p>แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางกรมทรัพยากรน้ำได้ทำเอกสารส่งมอบมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ทยอยส่งมาและทางผู้ประสานงานก็สอบถามมาตลอดว่าส่งเอกสารมาให้หรือยังก็ได้ตอบไปว่าอยู่ระหว่างเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนพิจารณา ในการรับโอนถึงอย่างไรเขาก็มีสัญญาสองปี หากชำรุดในระหว่างนี้ผู้รับจ้างก็ต้องซ่อมแซมแก้ไขอยู่แล้ว</p> <p>นายสุชาติ ดีสุดหล้า สมาชิกสภาฯกล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภาฯจะพิจารณารับโอนหรือชะลอไว้ก่อนตนเห็นว่ามีค่าเท่ากันเพราะถึงอย่างไรเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเรารับโอนแล้วคิดว่าจะมีผลดีอย่างไรเช่นโครงการที่เราจะขอต่อยอดโครงการเดิมต่อท่อส่งน้ำมายังบ้านใหม่สันติสุขหมู่ ๕ ก็คงจะทำได้เร็วขึ้น</p>

เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน หรือเห็นชอบให้รับโอนตามที่เสนอมา ให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้น  
พ้นสี่ระชะ โดยขอให้ลงมติที่เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อนเป็นลำดับแรก

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดออกเสียง

ประธานสภา

แจ้งว่าที่ประชุมไม่มีท่านใดเห็นชอบ ต่อไปขอให้ลงมติว่าท่านใดเห็นชอบให้รับโอนตามที่  
ผู้บริหารเสนอมา

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้รับโอนจำนวน ๘ คะแนนเสียง

ประธานสภา

ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและเข้าสู่การพิจารณาการต่อไป

ประธานสภา

**๔.๒ การพิจารณารับโอนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างจากกรมพัฒนาที่ดิน** โครงการพัฒนาแหล่ง  
น้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ ยาว ๔,๗๖๕ เมตร บริเวณบ้านต้นกอกหมูที่ ๓  
แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮยน  
พิจารณาในการรับโอนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างจากกรมพัฒนาที่ดิน ขอให้ผู้บริหารหรือตัวแทนได้แจ้ง  
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาตามลำดับต่อไป

นายก อบต.

กล่าวต่อท่านประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน กรม  
ที่ดินได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ หรือโครงการพัฒนาแหล่ง  
น้ำชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบลักษณะงานเป็น ระบบท่อส่งน้ำ บ้านต้นกอกหมูที่ ๓ ตำบล  
น้ำเกีฮยน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ รหัสโครงการ นน.๑๐๖๐ แบบก่อสร้างเลขที่ ๐๔๔๖๐ ย.เป็น  
ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว ๔,๗๖๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮยน  
สามารถ ดำเนินการบริหารดูแลบำรุง ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานไม่ต่ำ  
กว่าส่วนราชการที่จัดไว้เดิมขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

ประธานสภา

แจ้งที่ประชุมว่าเรื่องการรับโอนทรัพย์สินในครั้งนี้ก็เหมือนกันถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาที่จะ  
พิจารณาหรือไม่รับโอนตามที่นักวิชาการพัสดุได้แจ้งเรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับ  
มอบพัสดุที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันให้ที่ประชุมทราบส่วนหนึ่งแล้วจึงขอให้สมาชิกสภาได้  
พิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบ ตามที่ผู้บริหารเสนอมาและหากมีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ  
ซักถามเพิ่มเติมก็ขอเชิญได้ตลอดระยะเวลาที่มีการพิจารณากันอยู่

ที่ประชุม

นายกันหา ธนะวงศ์ สมาชิกสภาได้สอบถามผู้บริหารกรณีที่มีตลิ่งพังใกล้แนววางท่อไม่ทราบว่าจะ  
เป็นหน่วยงานใดต้องปรับปรุงซ่อมแซม

นายก อบต.

กล่าวต่อท่านประธานสภาและแจ้งให้ผู้สอบถามทราบว่ากรณีที่มีตลิ่งพังนั้นตนได้ไปตรวจสอบแล้วเกิด  
จากที่มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในช่วงที่ฝนตกหนักซึ่งไม่เกี่ยวกับการวางท่อดังกล่าวแต่อย่างใดและจะ  
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป

ประธานสภา

ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ  
เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน หรือเห็นชอบให้รับโอนตามที่เสนอมา ให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้น  
พ้นสี่ระชะ โดยขอให้ลงมติที่เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อนเป็นลำดับแรก

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดออกเสียง

ประธานสภา

แจ้งว่าที่ประชุมไม่มีท่านใดเห็นชอบ ต่อไปขอให้ลงมติว่าท่านใดเห็นชอบให้รับโอนตามที่  
ผู้บริหารเสนอมา

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้รับโอนจำนวน ๘ คะแนนเสียง

ประธานสภา

ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งแจ้งทางผู้บริหารดำเนินการตามขั้นตอนตาม  
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่การพิจารณาการต่อไป

๔.๓.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)สายนาฝางบ้านน้ำเกียนเหนือ  
ม.๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๒๒๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.  
ม. งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.- บาท

๔.๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)สายห้วยตาดน้อย  
บ้านน้ำเกียนเหนือ ม.๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๑๕๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่  
น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมกับวางท่อ คสล.(บริเวณสบห้วยตาดน้อย)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐  
ม.จำนวน ๘ ท่อน รวมงบประมาณ ๓๘๒,๐๐๐.- บาท

๔.๓.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)บ้านต้นกอกหมู่ที่ ๓  
จำนวน ๓ จุด งบประมาณรวม ๔๘๙,๐๐๐.-บาท ดังนี้

จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) ซอยบ้านนายจำปี ทองปั้น  
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๕๐ ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.  
งบประมาณ ๘๔,๐๐๐.- บาท

จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)ซอยบ้านนายสุภาพ ดิฉันตา  
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๕๐ ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.  
งบประมาณ ๘๔,๐๐๐.- บาท.

จุดที่ ๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)ซอยบ้านนายจันทร์ สวนต่างใจ  
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๑๔๕ ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.  
ม. งบประมาณ ๓๒๑,๐๐๐.- บาท

๔.๓.๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ถนนสายนาใหม่-ห้วยรินบ้านต้นกอก ม.๓  
บริเวณนายเสวียน ดีสีใส ขนาดยาว ๔๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง  
งบประมาณ ๓๕๕,๘๐๐.- บาท

๔.๓.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง) บ้านใหม่พัฒนา ม.๔  
สายบ้านนางกรทอง นิมนวล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๒๒๕ ม. หรือมีพื้นที่เท  
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.- บาท

๔.๓.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)บ้านใหม่สันติสุข ม.๕  
สายดอยดั่งน้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๒๒๕ ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๙๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.- บาท

**ประธานสภา**

แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

พิจารณาในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการต่างๆในพื้นที่จำนวนหลายโครงการ

ขอให้ผู้บริหารหรือตัวแทนได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาตามลำดับต่อไป

**นายก อบต.**

กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามหนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่

นน ๐๐๒๓.๕/ว๕๒๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นำส่งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ๕ ด้าน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติยกเว้นให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสม

ไปใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวได้โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลังและต้องเสนอโครงการ

เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น

ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และประกอบกับประชาชนในพื้นที่ยังมีปัญหาความเดือดร้อนอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการคมนาคมการสัญจรไปมาทั้งถนนในหมู่บ้านถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ได้ร้องขอความช่วยเหลือมาเกือบทุกหมู่บ้านแต่เนื่องด้วยระยะเวลาที่มีจำกัดในครั้งนี้นี้ผู้บริหารจึงได้พิจารณารวบรวมที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในลำดับต้นๆก่อนซึ่งก็ยังมีอีกหลายโครงการจะได้หาแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อไป ในครั้งนี้ขอให้ที่ประชุมสภาเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๖ โครงการ ก่อนที่จะได้แจ้งรายละเอียดจะขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งยอดเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบก่อนจะได้พิจารณาตามลำดับต่อไป อนุญาตให้ดำเนินการได้

ประธานสภา

นางสุวลักษณ์ สนมิม

(ผอ.กองคลัง)

กล่าวกับประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยมมี ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ คือ มีเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๘,๘๙๕,๕๘๒.๕๒ บาท มีเงินสะสม จำนวน ๑๕,๗๒๓,๖๒๘.๐๙ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ สำเนาให้ทุกท่านแล้ว

ประธานสภา

นายก อบต.

แจ้งให้ผู้บริหารแจ้งรายละเอียดแต่ละโครงการตามลำดับต่อไป

กล่าวต่อท่านประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากได้รับหนังสือจากหมู่บ้านในพื้นที่ว่ามีราษฎรประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ถนนในการสัญจรไปมาตามปกติและในการ ประกอบอาชีพจึงได้ให้กองช่างและรองนายกและผู้นำชุมชนได้ตรวจสอบแล้วจึงได้จัดทำรายละเอียด เสนอให้สภาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบกับงบประมาณตามข้อบัญญัติขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลและมีไม่เพียงพอในการที่จะโอนมาดำเนินการได้ จึงจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาในการขอใช้เงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป ขอแจ้งรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)สายนาพงบ้านน้ำเกี๋ยมเหนือ ม.๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๒๒๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร. ม. งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.- บาท ได้ตรวจสอบแล้วเส้นทางส่วนใหญ่เป็นหลุมบ่อและมีน้ำขังตลอด สมควรได้รับการแก้ไขต่อไป

ประธานสภา

ที่ประชุม

ประธานสภา

ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอเชิญได้

สมาชิกสภาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและทุกท่านมีความเห็นว่าสมควรที่จะได้รับการแก้ไข

ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพัน ศีรษะ

ที่ประชุม

ประธานสภา

มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมา จำนวน ๘ คะแนนเสียง

ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและขอให้ผู้บริหารเสนอรายละเอียดโครงการ ลำดับต่อไป

นายก อบต.

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)สายห้วยตาดน้อยบ้านน้ำเกี๋ยมเหนือ ม.๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๑๕๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมกับวางท่อ คสล.(บริเวณสบห้วยตาดน้อย)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.จำนวน ๘ ท่อน รวมงบประมาณ ๓๘๒,๐๐๐.- บาท เส้นทางนี้ในฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหลค่อนข้างแรงทำให้ถนน ขาดชำรุดต้องแก้ไขมาตลอดสมควรที่จะได้รับการก่อสร้างให้ถาวรมั่นคงให้ใช้งานได้ทุกฤดูกาล

ประธานสภา

ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพัน  
ศิริษะ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมา จำนวน ๘ คะแนนเสียง

ประธานสภาฯ

ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและขอให้ผู้บริหารเสนอรายละเอียดโครงการ  
ลำดับต่อไป

นายก อบต.

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)บ้านต้นกอกหมู่ที่ ๓ จำนวน ๓  
จุด งบประมาณรวม ๔๘๙,๐๐๐.-บาท ดังนี้

จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) ซอยบ้านนายจำปี ทองปั้น  
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ยาว ๕๐ ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.  
งบประมาณ ๘๔,๐๐๐.- บาท สภาพถนนจะค่อนข้างลื่นเป็นดินโคลนมาก

จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)ซอยบ้านนายสุภาพ ดิฉันตา  
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม.ยาว ๕๐ ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.  
งบประมาณ ๘๔,๐๐๐.- บาท.สภาพถนนจะคล้ายกับจุดแรกคือจะค่อนข้างลื่นเป็นดินโคลน

จุดที่ ๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)ซอยบ้านนายจันทร์ สวนต่างใจ  
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ยาว ๑๔๕ ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.

ม. งบประมาณ ๓๒๑,๐๐๐.- บาทสภาพถนนมีการทรุดเป็นหลุมเป็นบ่อสัณจรค่อนข้าง

ยากลำบาก

ประธานสภาฯ

ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ  
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพัน  
ศิริษะ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมา จำนวน ๘ คะแนนเสียง

ประธานสภาฯ

ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและขอให้ผู้บริหารเสนอรายละเอียดโครงการ  
ลำดับต่อไป

นายก อบต.

๔.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ถนนสายนาใหม่-ห้วยรินบ้านต้นกอก ม.๓

บริเวณนายนายเสวียน ดีสีใส ขนาดยาว ๔๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง  
งบประมาณ ๓๕๕,๘๐๐.- บาทสภาพถนนถูกดินสไลด์พังทลายทำให้ผิวจราจรคับแคบและเป็นหลุมบ่อ  
ตลอดเส้นทาง

ประธานสภาฯ

ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ  
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพัน  
ศิริษะ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมา จำนวน ๘ คะแนนเสียง

ประธานสภาฯ

ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและขอให้ผู้บริหารเสนอรายละเอียดโครงการ  
ลำดับต่อไป

นายก อบต.

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง) บ้านใหม่พัฒนา ม.๔

สายบ้านนางกรุทอง นิมนวล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ยาว ๒๒๕ ม. หรือมีพื้นที่เท  
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.- บาท สภาพถนนจะเป็นดินโคลน  
ค่อนข้างมากมีน้ำท่วมขังเป็นระยะตลอดเส้นทาง เห็นควรต้องได้รับการแก้ไขให้มั่นคงถาวรให้ใช้การได้  
ทุกฤดูกาลต่อไป



ประธานสภา	ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพร้อมกัน
ที่ประชุม	มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมา จำนวน ๘ คะแนนเสียง
ประธานสภา	ได้แจ้งคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและขอให้ผู้บริหารเสนอรายละเอียดโครงการลำดับต่อไป
นายก อบต.	๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไม่มีไหล่ทาง)บ้านใหม่สันติสุข ม.๕ สายคอดยตั้งน้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๒๒๕ ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.- บาท ถนนสายนี้สภาพเป็นเขาสูงค่อนข้างลาดชันสัญญากรยากลำบากสมควรได้รับการแก้ไขต่อไป
ประธานสภา	ได้สอบถามมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพร้อมกัน
ที่ประชุม	มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอมา จำนวน ๘ คะแนนเสียง
ประธานสภา	ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและแจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ดำเนินการประชุมมาจนได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วแต่เนื่องจากระเบียบวาระการประชุมยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงสั่งพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และนัดประชุมต่อไปในเวลา ๑๓.๐๐น.
พักการประชุมชั่วคราวเวลา	๑๒.๒๕น.
เริ่มการประชุมต่อเวลา	๑๓.๐๐น.
ประธานสภา	<b>๔.๔ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒</b> แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮนพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให้ผู้บริหารหรือตัวแทนได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาตามลำดับต่อไป
นายก อบต.	กล่าวต่อท่านประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มีประชาชนที่ประกอบอาชีพในการจำหน่ายเนื้อสัตว์และประชาชนผู้บริโภคทั่วไปมีความต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮน ได้ออกข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขในด้านต่างๆหลายประการตามที่เคยได้นำเรียนให้ทุกท่านทราบมาบ้างแล้วแต่ยังดำเนินการได้ไม่ครอบคลุมในครั้งนี้นี้จึงได้นำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีความจำเป็นมาเสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮนพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนสำหรับในเรื่องอื่นนั้นจะได้เสนอให้พิจารณาในโอกาสต่อไปและได้หารือว่าก่อนที่จะได้นำเสนอรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการพิจารณาในครั้งนี้จะพิจารณาเป็นรวดเดียวสามวาระหรือไม่ เพราะไม่ใช่ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรืองบประมาณแต่อย่างใดทั้งนี้เพื่อจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประธานสภา	หารือที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้มีการพิจารณารวดเดียวสามวาระหรือไม่ โดยให้ลงมติ
ที่ประชุม	โดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพร้อมกัน มีมติด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียงเห็นชอบให้มีการพิจารณารวดเดียวสามวาระ

**ประธานสภา** ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อสภาอนุมัติให้มีการพิจารณาสามารถระหวัดเดียวในการพิจารณาในวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และต่อไปขอให้ผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

### วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ

**นายก อบต.** กล่าวต่อท่านประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขอ นำเรียนหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

**หลักการ** เพื่อเป็นการป้องกัน การระงับโรคติดต่อและเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคเนื้อสัตว์ จึงเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒

**เหตุผล** โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่น ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคเนื้อสัตว์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ )พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ )พ.ศ.๒๕๖๐ และมาตรา ๔ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่น ว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับรายละเอียดนั้นขอ

**ประธานสภา** อนุญาตให้นางธัญชนก ศรีทองสุข หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้นำเสนอแทน

**นางธัญชนก ศรีทองสุข** อนุญาตให้ดำเนินการแทนได้  
กล่าวต่อท่านประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรียงตามลำดับหัวข้อจนครบทุกรายการ พร้อมกับแจ้งรายละเอียดต่อตราอากรและ ค่าธรรมเนียม ตามที่กำหนดไว้ในท้ายร่างข้อบัญญัติจนครบทุกรายการ

**ประธานสภา** แจ้งให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ โดยได้มีการพิจารณาถึงหลักการและเหตุผลและรายละเอียดจนครบถ้วนและเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้อภิปรายแล้ว ไม่มีท่านใด ประสงค์จะอภิปราย จึงได้ขอให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่โดยให้ลงมติแบบเปิดเผย ด้วยวิธียกมือขึ้นพันศรัษะ

**ที่ประชุม** มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียงโดยประธานสภาฯงดออกเสียง  
**ประธานสภา** ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและแจ้งว่าเมื่อที่ประชุมให้มีการพิจารณา ระหวัดเดียวสามารถดังนั้นในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติให้ถือว่าที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็ม สภาโดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ สองต่อไป

## วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

- ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้ที่ประชุมได้พิจารณาแปรญัตติให้ละเอียดรอบคอบโดยให้พิจารณาตามรายชื่อข้อตั้งแต่ต้นจนครบและขอให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์ด้วย โดยได้เปิดโอกาสให้อภิปรายและสอบถามได้ตลอดระยะเวลาที่พิจารณาและหากประสงค์จะแปรญัตติก็สามารถเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้
- ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเรียงตามหัวข้ออย่างละเอียดรอบคอบจนครบทุกหัวข้อจนเป็นที่พอใจแล้วและไม่มีท่านใดเสนอคำแปรญัตติหรืออภิปรายอีก
- ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมมีท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มี จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้คงร่างเดิมไว้หรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพันศิริชะ
- ที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียงให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ
- ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่ ๓ ต่อไป

## วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

- ประธานสภาฯ แจ้งว่าในชั้นนี้จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพันศิริชะ
- ที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียงอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน และจะได้นำเรียนให้ท่านนายอำเภออุทัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
- ๔.๕ กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
- ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาแต่อย่างใด
- ที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๕

### ญัตติอื่นๆ

#### ๕.๑ เรื่องจากผู้บริหาร

- ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะเป็นญัตติอื่นๆขอเชิญทางผู้บริหารก่อนแล้วจะเป็นของส่วนอื่นๆต่อไป

### นายก อบต.

กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑.เรื่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนได้รับมา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ปรากฏว่าพื้นที่ทั้งอำเภออุทัยไม่อยู่ในเขตการประกาศภัยแต่อย่างใดคงจะได้คืนงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณต่อไป

๒.เรื่องการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุของตำบลน้ำเกี๋ยน กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับอำเภอต่อไปซึ่งจะจัดในเดือนธันวาคมนี้

๓. เรื่องการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านทราบต่อไป

๔. เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ตามถนนสายหนองเต่า-บ้านก้อดแก้ว ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน ได้ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านบรรจุเข้าแผนแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๕. เรื่องการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งยังใช้ในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามสำเนาเอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว

ที่ประชุม

มีมติรับทราบ

๕.๒ เรื่องจากส่วนราชการอื่น

ประธานสภาฯ

สอบถามที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ขอให้แจ้งได้ในวาระนี้ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมกับกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา

๑๗.๓๐ น.

การประชุมครั้งต่อไป

-

ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

สมพงษ์ กันท ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมพงษ์ กันท)

ไชยรัตน์ ตีอินคำ กรรมการ

(นายไชยรัตน์ ตีอินคำ)

พัฒน์ คำนนฐิ กรรมการ

(นายพัฒน์ คำนนฐิ)

ชั้นทอง ดีพิชัย กรรมการและเลขานุการฯ

(นางชั้นทอง ดีพิชัย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

ยงยุทธ ดีคำวงศ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายยงยุทธ ดีคำวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา

(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ